
Þriðjudaginn 18.08.2015 var haldinn símafundur í skólanefnd Framhaldsskólans á 

Laugum.  

Allir kjörnir nefndarmenn mættu í símann. 

 

Eitt mál var á dagskrá. Umsögn um embætti skólameistara sem sé byggð á fyrirliggjandi 

umsóknum. 

Skólanefnd var sammála um að mæla með því að Sigurbjörn Árni Arngrímsson verði 

ráðinn. 

Aðrir sem sóttu um voru: Sigurlína H. Styrmisdóttir, Jóney Jónsdóttir og Eyjólfur Pétur 

Hafstein. 

 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir. 

Fundi slitið  


